

24 May 2024



LIB GLOBE

Markets Briefing

DJI -1.53% Manufacturing PMI เดือนพ.ค ออกมาที่ 50.9 (สูงกว่าคาดเทียบกับ 50) และ Service PMI ที่ 54.8 (เทียบกับที่คาดไว้ที่ 51.2) Initial Jobless Claims ออกมาที่ 215,000 ต่ำกว่าคาดถึง 5000 ตำแหน่ง ตลาดแรงงานที่ตึงตัว สร้างความกังวลต่อนักลงทุนว่า FED จะชะลอการปรับลดดอกเบี้ย ในขณะที่หุ้น Nvidia (\$NVDA) +9.56% ทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด

LIB GLOBE

Stock of The Week

TESLA (\$TSLA)

Thanatcha Chetchotisak
Offshore Analyst

Jaroonpan Wattanawong
Head of Research, Analyst #14076



Disney (\$DIS) Pixar Animation Studios ปลดพนักงาน 14% (หรือประมาณ 175 คน) จากการที่บริษัทจะมีการลด scale การผลิตซีรีส์แบบ original contents โดย Bob Iger ซีอีโอของ Disney มีการเปลี่ยนกลยุทธ์กลับมามุ่งเน้นการสร้างหนังสำหรับโรงภาพยนตร์ แทนซีรีส์บน Disney+ ที่สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งอย่าง **Netflix (\$NFLX)** ที่มีส่วนแบ่งตลาด 36% vs Disney+ 9%



TESLA (\$TSLA)

ความเป็นมา: ก่อตั้งในปี 2003 เป็นผู้นำในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) สัญชาติอเมริกันจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 4 รุ่น ได้แก่ Model S, 3, X และ Y รวมไปถึงรถบรรทุก Cybertruck บริษัทยังมีการพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ (Full Self-Driving)

แหล่งรายได้ใหม่ในประเทศจีน

Tesla จะใช้บริการขับเคลื่อนอัตโนมัติตามฟังก์ชันการทำแผนที่และการนำทางที่จัดทำโดย Baidu (BIDU)ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่สำคัญสำหรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และจะช่วยให้ Tesla แข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนได้ โดยตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่และสำคัญต่อ TESLA มาก เทคโนโลยีนี้ทำให้ TESLA ลู่อีกนาน





Disclosures & Disclaimer

รายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ และเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ นักลงทุนควรตระหนักเสมอว่า ราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวผันผวน เพิ่มขึ้น และลดลงได้ตลอดเวลา ความเห็น หรือคำแนะนำต่างๆ จัดทำขึ้นบนการวิเคราะห์เชิงเทคนิค และทางปัจจัยพื้นฐาน อาจมีความแตกต่างกันได้ การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมทางพื้นฐาน อาจแตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงเทคนิคซึ่งจะขึ้นกับปัจจัยทางด้านราคา(Price) และปริมาณการซื้อขาย(Volume) ซึ่งแตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานซึ่งประเมินมาจากการคาดการณ์ผลการดำเนินงานบริษัท ดังนั้น ผลตอบแทนของนักลงทุนจึงอาจต่ำกว่าต้นทุนได้ ขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่สามารถสะท้อนถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ บทวิเคราะห์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการลงทุนเพื่อบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการส่วนบุคคลของนักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ดังนั้น นักลงทุนจึงควรใช้วิจารณญาณ ในการอ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี้

การจัดทำรายงานฉบับนี้ ได้อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ได้เป็นการรับรองจาก บล.ลิวอเรเตอร์ ดังนั้นผลที่ตามมาทั้งในส่วนของความแม่นยำ หรือเรียบร้อยสมบูรณ์จึงไม่ได้เป็นความรับผิดชอบจากทาง บล.ลิวอเรเตอร์ และ เจ้าหน้าที่, กรรมการ, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือพนักงาน จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง หรือทางอ้อมจากการใช้รายงานฉบับนี้ ข้อมูล, ความเห็น และคำแนะนำที่ปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในบทวิเคราะห์นี้ อาจมีการคาดการณ์ผลการดำเนินงานล่วงหน้า ด้วยการใช้คำเหล่านี้ เช่น “คาดว่า” “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแนวโน้มว่า” “มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรือ อาจมีการอธิบายว่า เหตุการณ์นี้ “อาจ” เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์นี้ “เป็นไปได้” ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น การคาดการณ์ล่วงหน้าที่กล่าวนี้ จะอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่ตั้งขึ้นและอ้างอิงบนข้อมูลในปัจจุบัน และยังขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะทำให้ผลการดำเนินงานที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ได้ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้การคาดการณ์ล่วงหน้านี้เป็นหลักในการตัดสินใจลงทุน โดยหลังจากวันที่บทวิเคราะห์ถูกเผยแพร่ออกไป บล.ลิวอเรเตอร์ไม่ถือเป็นภาระผูกพันในการปรับประมาณการ หากจะมีข้อมูลใหม่ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น บล.ลิวอเรเตอร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่, กรรมการ และพนักงาน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ หรือการเผยแพร่บทวิเคราะห์นี้ อาจมีส่วนร่วม หรือมีสิทธิลงทุนในหุ้นตัวนี้ หรือ มีส่วนได้เสียต่างๆ กับผู้ที่ออกหลักทรัพย์นี้ นอกจากนี้ ราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่เสนอในบทวิเคราะห์นี้ บล.ลิวอเรเตอร์ มีสิทธิใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ก่อนที่รายงานนี้จะถูกเผยแพร่ออกไปภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายรับรองเท่านั้น กรรมการ, เจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงานของ บล.ลิวอเรเตอร์ ท่านหนึ่งท่านใด หรือมากกว่าหนึ่งท่าน สามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนี้ได้

บทวิเคราะห์นี้ ถูกทำขึ้นเพื่อลูกค้าของ บล.ลิวอเรเตอร์ และห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และจัดทำใหม่ ไม่ว่าจะเป็นส่วน หรือเต็มฉบับ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก บล.ลิวอเรเตอร์ เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ บล.ลิวอเรเตอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำของบุคคลที่ 3 ที่กระทำการที่ได้ห้ามไว้ดังกล่าว